



ที่ อว ๐๒๒๗.๒(๑)/๑ ๖๐๐๕

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ถนนศรีอยุธยา เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่ ก.พ.อ. กำหนด เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่
ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ
เรียน อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ขอให้สถาบันอุดมศึกษาคัดกรองข้อมูลผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ในขณะที่มี
สถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า เพื่อประกอบการพิจารณา
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการเพิ่มเติม กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ให้ความเห็นชอบ
รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิตำแหน่งรองศาสตราจารย์ที่มีสถานภาพเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ซึ่งมีคุณสมบัติเทียบได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด และได้จัดส่ง
เอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาครบถ้วนสมบูรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
จึงขอจัดส่งบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณ
ทางวิชาการ กรณีพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการพิจารณา
คิดสรรเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อทำหน้าที่ประเมินผลงานทางวิชาการฯ สำหรับการเสนอขอ
กำหนดตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ และเดือนกรกฎาคม
๒๕๖๓ ทั้งนี้ สามารถ Download บัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิฯ ดังกล่าวได้ที่เว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมและ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา ฯ หรือที่ www.basd.mua.go.th

ทั้งนี้ ขอได้โปรดติดตามบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับความเห็นชอบจาก ก.พ.อ เพิ่มเติม
ในภายหลังทางเว็บไซต์ดังกล่าวต่อไปด้วย และหากพบข้อมูลผู้ทรงคุณวุฒิรายใดไม่ถูกต้องหรือเป็นปัจจุบัน
กรุณาแจ้งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(ศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช)

เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร **ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา**
กลุ่มมาตรฐานการบริหารงานบุคคล **วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**

โทร ๐ ๒๖๑๐ ๕๓๓๖ โทรสาร ๐ ๒๓๕๔ ๕๕๔๑